



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๐๘๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ**

นางสาวจินตนา	ศรีสารคาม	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธรรมบุญ	สวนสุข	กรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางสาวภรณ์กมล	ดวงสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**๒. คณะกรรมการดำเนินการ**

นางสาวภรณ์กมล	ดวงสุวรรณ	ประธานกรรมการ	
นางสาวจิรา	จันเล็ก	รองประธานกรรมการ	
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	รองประธานกรรมการ	
นางโสภา พงศ์เทพปลัมภ์	กรรมการ	นางภัทรนุช คำดี	กรรมการ
นางธัญญา สติภา	กรรมการ	นางสาวมณฑิพย์ เจริญรอด	กรรมการ
นางสาวรัตยา ร่างกายดี	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง	กรรมการ
นางสาวชลิตา บุญรักษา	กรรมการ	นางพัชรา ไตรยวงศ์	กรรมการ
นางนลินพร สมสมัย	กรรมการ	นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ	นางสาวทันทยา ใจนันทา	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติอรกุล	กรรมการและเลขานุการ	
นางสาวนงคราญ	คำลัยวงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นางสาวณิชา	บุตรสีมาตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ วางแผน ประชุม ดำเนินการ ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

### ๓. คณะกรรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์

#### กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัทรนุช คำดี			ประธานกรรมการ		
นางสุภาภรณ์	ภูระหงษ์	กรรมการ	นางสาวเกวลิ	เงินศรีสุข	กรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน	ทาโสต	กรรมการ	นางสาวอุษณีย์	อ่อนแท้	กรรมการ
นางสาวทวิรัตน์	ใสขาว	กรรมการ	นายสมพร	โพธิ์ศรี	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ	นางสาวจิตญาพัชญ์	แก้มทอง	กรรมการ
นางสาวโอนชา	โปซิวิ	กรรมการ	นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ
นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ	นางสาวพิทิตดา	ปราโมทย์	กรรมการ
นางสาวศศิตา	อู่ยี่น	กรรมการ			

#### กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญา สติภา			ประธานกรรมการ		
นางสาวพนิดา	ยอดรัก	กรรมการ	นายทินกร	พานจันทร์	กรรมการ
นางสาวณิชาพัฒน์	เฉลิมพันธ์	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล	ชุกะวิโรจน์	กรรมการ
นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	กรรมการ	นางสาววิไลภรณ์	ปิยะวงศ์	กรรมการ
นายชนเมธี	ศรีษะเทือน	กรรมการ	นางสาวอมรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการ	นายศิริวิชญ์	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ
นางสาวณัฐธัญญา	โมสันเทียะ	กรรมการ	นางสาวสุภิตา	โลเกษ	กรรมการ
นางสาวพัชราวัลย์	บุตรพรม	กรรมการ	นางสาวอลิษา	ไชยรินทร์	กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ	นางสาวอนุสรรา	สุขสคนธ์	กรรมการ
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	กรรมการ	นางสาวอริสา	เข้มชื่น	กรรมการ

#### กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณฑิพย์ เจริญรอด			ประธานกรรมการ		
นางสาววนิชชา	อเนกวิธวิทยา	กรรมการ	นางสาวชिरาภรณ์	สันตวงษ์	กรรมการ
นางสาวศศิธร	เมืองมูล	กรรมการ	นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางสาวณัชชา	ปัญญาเมฆา	กรรมการ	นางสาวเยาวรัตน์	พรรษา	กรรมการ
นางสาววราลี	สินธูวา	กรรมการ	นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย	กรรมการ
นางสาวกุลยา	บูรพางกูร	กรรมการ	นางสาวอาภาพร	ภีระบรรณ	กรรมการ
นางสาวเมธาวิ	สุขเจริญ	กรรมการ	นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ
นางสาวณิชานันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการ	นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ
นางสาวกนกภรณ์	โพธิ์เขียว	กรรมการ	นางสาวณัฐภรณ์	ฉ่อนเจริญ	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ	นางอรอนงค์	ชาญรอบ	กรรมการ
นางสาวศิริภร	นาบุญ	กรรมการ	นางสาวณิชา	บุตรสีมาตร	กรรมการ
นายสมภูฏี	ภาษาดี	กรรมการ	นางสาวนงคราญ	คำลัยวงษ์	กรรมการ
นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ

นางสาวชญญาณรัตน์ พิมสา	กรรมการ	นางสาวจีระภา ชินภักดี	กรรมการ
นางปัทมา รัตนจำนงค์	กรรมการ	นายสุริยา ทรัพย์เฮง	กรรมการ
นายวราธรรม หนูประดิษฐ์	กรรมการ		

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตยา ร่างกายดี		ประธานกรรมการ	
นางสาววิไลวรรณ รัตน์ะ	กรรมการ	นางสาวชื่นกมล คงหอม	กรรมการ
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา	กรรมการ	นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์	กรรมการ
นายปวิตร สมนึก	กรรมการ	นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน	กรรมการ
นางสาวอัญชญา แซ่จิว	กรรมการ	นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ
นางสาวทันทยา ใจนันทา	กรรมการ	นางสาวอรรวรรณ พันธุ์ภักรินทร์	กรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิ์จักร	กรรมการ	นายกิตติศักดิ์ โฉมวิไล	กรรมการ
นางสาวพรทิวา สมเนตร์	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ	กรรมการ	นายอรรถพล ยตะโคตร	กรรมการ
นายวิทวัส นิดสูงเนิน	กรรมการ	นางสาวปรีชญา การรักษา	กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด	กรรมการ		

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง		ประธานกรรมการ	
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ	นายสมังครัตน์ โคตรมณี	กรรมการ
นายณรงค์ หนูนารี	กรรมการ	นางสาวพรวลี สุขสะอาด	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ	นายอดิวิรรตน์ พันธุ์วงศ์	กรรมการ
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	กรรมการ		

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชลิตา บุญรักษา		ประธานกรรมการ	
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์	กรรมการ	นางสาวภัทรนันท์ แตนวงศ์	กรรมการ
นางนวรรตน์ นาคะเสนีย์กุล	กรรมการ	นายสันต์ พินิจมณีรัตน์	กรรมการ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	นายศิริณัฐ ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ
นางสาวเมทิตา ชัยมา	กรรมการ	นางสาวสุธิดา ต่านซ้าย	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรา ไตรยวงศ์		ประธานกรรมการ	
นายสมจิตร แพทย์รัตน์	กรรมการ	นายเพชร สาระจันทร์	กรรมการ
นายสุวิท ปิ่นอมร	กรรมการ	นางสาวนฤมล รับส่ง	กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ ทิมัจฉา	กรรมการ	นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอู่	กรรมการ
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี	กรรมการ		

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	นางนลินพร	สมสมัย		ประธานกรรมการ	
นางโสภา	พงศ์เทพอุปถัมภ์	กรรมการ	นางสาวนิภาพรรณ	อดุลย์กิตติชัย	กรรมการ
นางทิพย์จันทร์	หงษา	กรรมการ	นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายสุชาติ	รัตนเมธากูร	กรรมการ	นางสาวจิรา	จั่นเล็ก	กรรมการ
นางสาวอรรวรยา	ภาคคำ	กรรมการ	นางสาวกวิณวัฒน์	กาฬดิษฐ์	กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์	ตระกูลสถิตมัน	กรรมการ	นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	กรรมการ
นางสาววิไลพรรณ	คงดี	กรรมการ	นางสาวจันทร์ธา	ตระกูลเศรษฐศิริ	กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ	นางสาวญาณิศา	ชาญกิจกรรม	กรรมการ
นายชินนัท	บัวแจ้ง	กรรมการ	นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการ
นายนักขตฤกษ์	ภูระหงษ์	กรรมการ	นายนพดล	คำพร	กรรมการ
นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์	กรรมการ	นางสาวปรารถนา	รุ่งเรือง	กรรมการ
นางสาวจันทจุฑา	เกสร	กรรมการ			

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว,ห้องสมุด)

	นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ		ประธานกรรมการ	
นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ	นางสาวพรทิพย์	นาคเกิด	กรรมการ
นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ	นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	กรรมการ
นางอาภาภรณ์	อริวัน	กรรมการ	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการ
นางสาววนิดา	ตัญญู	กรรมการ			

หน้าที่ ๑. ศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำทเรียนออนไลน์

๒. จัดทำบทเรียนออนไลน์ กำหนดให้มีการชี้แจงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน การวัดประเมินผล แบบฝึกหัด ใบงาน วิดีโอ เอกสารประกอบการเรียนรู้ และแบบทดสอบ รวบรวมแหล่งเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle

๓. ศึกษาการสอนออนไลน์ และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย ผ่านโปรแกรม Microsoft Team, Zoom, Line, Facebook Live หรือวิธีอื่นๆ ตามความถนัด

**๔. คณะกรรมการนิเทศการจัดทำทเรียนออนไลน์**

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัทรนุช	คำดี			ประธานกรรมการ
นายสมพร	โพธิ์ศรี			กรรมการ
นางสาวศศิตา	อยู่ยืน			กรรมการ
นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ			กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญา	สติภา			ประธานกรรมการ
----------	-------	--	--	---------------

นายเกรียงศักดิ์ มะละกา	กรรมการ
นางสาวสุภิดา โลเกษ	กรรมการ
นางสาวอนุสรรา สุขศคนธ์	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณฑิพย์ เจริญรอด	ประธานกรรมการ
นางสาวศศิธร เมืองมูล	กรรมการ
นางสาวอัญชิสรา เหมทานนท์	กรรมการ
นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด	กรรมการ
นายสุรียา ทรัพย์เฮง	กรรมการ
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตยา ร่างกายดี	ประธานกรรมการ
นางสาววิไลวรรณ รัตนะ	กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โสภิตติชกุล	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ
นางสาวพรวาลี สุขสะอาด	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชลิตา บุญรักษา	ประธานกรรมการ
นายสันต์ พินิจมณีรัตน์	กรรมการ
นางสาวภัทรนันท์ แคนวงศ์	กรรมการ
นายศิริณัฐ ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรา ไตรยวงศ์	ประธานกรรมการ
นางสาวปิยวรรณ ชิมัจฉา	กรรมการ
นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอ้อย	กรรมการ
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนลินพร สมสมัย	ประธานกรรมการ
นายนพดล คำพร	กรรมการ
นายชินินท์ บัวแจ้	กรรมการ

นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์	กรรมการ
<u>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</u>	
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	ประธานกรรมการ
นางสาวนิตา ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ
นายศรารุช คารมหวาน	กรรมการ
นางสาวนิตา ตนภู	กรรมการ

หน้าที่ ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดทำทเรียนออนไลน์ของครูในกลุ่มสาระให้เกิดประสิทธิภาพ

**๕. คณะกรรมการจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำทเรียนออนไลน์**

นายสมภูมิ ภาษาดี	ประธานกรรมการ
นายสุรียา ทรัพย์เฮง	กรรมการ
นายภาควุฒิ แก้วเย็น	กรรมการ
นายกำพล จางจะ	กรรมการ
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรูปแบบวีดิทัศน์และเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูในการใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดทำทเรียนออนไลน์

๒. ให้คำปรึกษา ชี้แนะ เพื่อให้ครูสามารถจัดทำทเรียนออนไลน์ได้สำเร็จลุล่วง

**๖. คณะกรรมการประเมินผล**

นางสาวอัญชิสรา เหมทานนท์	ประธานกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์	กรรมการ
นางสาวณิชา บุตรสีมาตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูล สรุปร ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต